

วอนครูอย่าตื่นตระหนกเกณฑ์ประเมินใหม่

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2559

**รมว.ศึกษาธิการ วอนครูอย่าตื่นตระหนกเกณฑ์การประเมินพีเอใหม่
ซึ่งไม่ได้ให้ออกทันทีถ้าไม่ผ่านประเมิน แต่จะให้โอกาสครูได้มีการพัฒนา
ก่อน ย้ำต้องการทำให้อาชีพครูมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ**

วันนี้ (27 ต.ค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ พีเอ (Performance Agreement : PA) และไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ นั้น ขณะนี้ได้มีการแชร์ในโลกโซเชียลจนสร้างความตื่นตระหนกให้แกครู โดยเฉพาะการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะที่ระบุว่าหากใครไม่ผ่านการประเมินจะต้องถูกออกจากราชการ เรื่องนี้ตนขอชี้แจงว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯกำหนดให้ต้องมีการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะอยู่แล้ว และหากใครไม่ผ่านประเมินก็ต้องถูกให้ออกจากราชการจริง แต่ครูไม่ต้องตกใจว่าเมื่อประเมินไม่ผ่านแล้วจะถูกออกจากราชการทันที เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปกำหนดนั้น ได้ให้ออกโอกาสในการพัฒนาอยู่แล้ว

“ครูเกือบทั้งประเทศร้อยละ 80 มีวิทยฐานะ ทั้งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ การได้มาซึ่งวิทยฐานะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเป็นความภาคภูมิใจ แต่การให้เงินวิทยฐานะเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ผมยอมรับว่าเป็นคนนำเรื่องนี้มาดูแล เพราะครูผมถูกคนปรามาสว่าได้รับเงินเดือนมาก มีสวัสดิการดี แต่เด็กไม่มีคุณภาพ เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้ ดังนั้นครูต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการประเมิน ทั้งนี้การประเมินจะไม่ให้เป็นภาระกับครู ไม่ต้องมีกระดาษรายงานแต่เป็นสิ่งที่ครูทำอยู่แล้ว และจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์พีเอ ซึ่งผู้รับการประเมินต้องยอมรับไม่ใช่ออกโดยผลผู้ถาม ดังนั้นครูไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ครูก็ต้องปรับตัว ทั้งนี้ผมขอวอนกับผู้บริหารอย่าประเดี๋ยวนี้หลอกครูผม โดยพูดครูจะถูกปลด แต่คนเป็นครูต้องมีคุณภาพ” รมว.ศึกษาธิการกล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559](#)